



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

อาศัยข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กำหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่น มีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จึงประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ รายละเอียดตามรายงานการประชุมแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

อรุณ
(นายรวม แสงผักแว่น)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

-สำเนาฉบับ-

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

ผู้เข้าประชุม ๑๐ คน
ผู้ไม่มาประชุม ๑ คน
ผู้เข้าร่วมประชุม ๕ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายรวม แสงผักแว่น	ประธานสภา อบต.	-รวม-	
๒	นายโชคอำนวย บุขบาสรน้อย	รองประธานสภา อบต.	-โชคอำนวย-	
๓	นางรพีพรรณ สุวัฒน์นะพันธ์	เลขานุการสภา อบต.	-	ลาป่วย
๔	นางชนิตา ชุ่มเกษม	ส.อบต.หมู่ที่ ๑	-ชนิตา-	
๕	นายธีรพงษ์ คำวิเชียร	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	-ธีรพงษ์-	
๖	นางสายชล น้อยพริ้ง	ส.อบต.หมู่ที่ ๓	-สายชล-	
๗	นายกิตติศักดิ์ ชิมสำโรง	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	-กิตติศักดิ์-	
๘	นายวิโรจน์ ขอบสำโรง	ส.อบต.หมู่ที่ ๕	-วิโรจน์-	
๙	นายพรชัย เทียนสำโรง	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	-พรชัย-	
๑๐	นายอำนวย เกากลาง	ส.อบต.หมู่ที่ ๘	-อำนวย-	
๑๑	นายเสน่ห์ ยันสำโรง	ส.อบต.หมู่ที่ ๙	-เสน่ห์-	

ผู้เข้าร่วมประชุม ๗ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประเทือง ภัคเกษม	นายก อบต.	-ประเทือง-	
๒	นายชูชาติ ชุ่มเกษม	รองนายก อบต.	-ชูชาติ-	
๓	นายประเสริฐ เอี่ยมสำโรง	รองนายก อบต.	-ประเสริฐ-	
๔	นายบรรทม แก้วสำโรง	เลขานุการนายก อบต.	-บรรทม-	
๕	นางสาวสุภาพร เอี่ยมสำโรง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	-สุภาพร-	

เมื่อครบองค์ประชุม นายรวม แสงผักแว่น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง ประธานที่ประชุมจัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำสวดมนต์และกล่าวเปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภา

รับรองรายงานการประชุม

การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านตรวจสอบ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑) ครบ และมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีขอมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๑.การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วาระที่ ๒ แปรญัตติ

ประธานสภา อบต.

ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นำเสนอมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขอรายงานว่ามีผู้มายื่นแปรญัตติแต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้คงร่างเดิม

ประธานกรรมการแปรญัตติ
(นายกิตติศักดิ์ ชิมลำโรง)

ประธานสภา อบต.

ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าเห็นด้วยหรือไม่กับคณะกรรมการแปรญัตติที่ให้คงร่างเดิม (ด้วยการยกมือ)

มติที่ประชุม

ลงมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเอกฉันท์

ประธานสภา อบต.

ขอปรึกษาที่ประชุมให้พิจารณาวาระที่ ๓ ลงมติในวันเดียวกันนี้ด้วยการยกมือ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

๒. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วาระที่ ๓ ลงมติ

ประธานสภา อบต.

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย และขอมติที่ประชุม เพื่อลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ เสียง เป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

๓. การเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๑ การโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ขอเชิญท่านนายกฯ นำเสนอการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมครับ

นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของผู้บริหารท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ลำโรง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นและกระผม นายประเทือง ภัคเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง ใครขอให้นำเสนอ ญัตติการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒)

ประธานสภาฯ

ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายละเอียดจากเอกสารประกอบการ ประชุม หมายเลข ๒ ครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญยก มืออภิปรายได้ละ ๑ คน ครับ

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ประธานสภาฯ

ขอมติที่ประชุมอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยการยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

๓.๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ขอเชิญท่านนายกฯ นำเสนอรายละเอียดการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ต่อที่ประชุมครับ

นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรง เกียรติทุกท่าน กระผม นายประเทือง ภัคเกษม นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลลำโรง ใครขอเสนอญัตติการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้ครับ

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ทำสัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ โดยเบิกจ่ายจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ ๗ สายทางถนนภายในหมู่บ้านโคกขุนละคร สัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อเท็จจริง

ตามที่ได้มีหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๒๔๑๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องสรุปภาพรวมบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงได้รับจัดสรรงบประมาณ ลำดับที่ ๒๖๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ ๗ (ช่วงที่ปักสายตรวจ - บ้านขุนละคร หมู่ที่ ๒) บ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ ๗ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ซึ่งสถานที่ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวซ้ำซ้อนกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ ๗ สายทางถนนภายในหมู่บ้านโคกขุนละคร สัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐและประโยชน์สาธารณะ กองข้างจึงมีความประสงค์จะขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามความประสงค์ของสมาชิกสภา อบต.สำโรง หมู่ที่ ๗ รายละเอียดดังนี้

รายการเดิม

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ ๗ สายทางถนนภายในหมู่บ้านโคกขุนละคร งบประมาณ ๑๙๙,๐๐๐ บาท

รายการใหม่

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ ๗ สายทางบ้านโคกขุนละครถึงพื้นที่เกษตรกรรม งบประมาณ ๑๙๙,๐๐๐ บาท

ข้อกฎหมาย/ระเบียบราชการ/ข้อสั่งการ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ การแก้ไขสัญญา สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ (๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานรัฐเสียประโยชน์ (๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ข้อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงใคร่ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามรายการต่อไปนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓)

ประธานสภาฯ

ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านตรวจสอบรายละเอียดจากเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓ ครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญยกมืออภิปรายได้ละ ๑ คน ครับ

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ประธานสภาฯ

ขอมติที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยการยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ

เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงนำเสนอต่อที่ประชุม

นายก อบต.

๑. การได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างพื้นฐานภายในตำบลสำโรง

- ๑.๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖) เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านขุนละคร หมู่ที่ ๒ - บ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ ๗ - ที่พักสายตรวจตำบลสำโรง - บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๗๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๗,๘๑๗,๐๐๐ บาท

- ๑.๒ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา ในการซ่อมแซมถนนภายในตำบลสำโรง เส้นทาง จากบ้านหนองตะแบก หมู่ที่ ๕ - บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๓
- ๑.๓ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา ในการซ่อมสร้างถนนลาดยาง เส้นทางจากวัดขุน ละคร หมู่ที่ ๒ - บ้านโพนทราย หมู่ที่ ๑
- ๑.๔ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา ในการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้นทางวัดโพนทราย หมู่ที่ ๑

๒. การออกพื้นที่ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “โคราชมือง สะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ (รอบแรก) กลุ่มเป้าหมายได้แก่ หมู่ที่ ๑,๒,๗,๙ และ ๑๐
 ๓. การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุตำบลสำโรง(กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยจะจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 ๔. การจัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
- รับทราบ
กล่าวขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และกล่าวปิดประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

-รพีพรรณ สุวัฒน์นะพันธ์- ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางรพีพรรณ สุวัฒน์นะพันธ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ประชุมพิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) -กิตติศักดิ์ ชิมสำโรง- ประธานกรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ ชิมสำโรง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ ๔

(ลงชื่อ) -ชนิตา ชุ่มเกษม- กรรมการ (ลงชื่อ) -วิโรจน์ ขอบสำโรง- กรรมการ/เลขานุการ
(นางชนิตา ชุ่มเกษม) (นายวิโรจน์ เดชสำโรง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ ๑ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ ๕

.....

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงได้ให้การรับรองแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) -รวม แสงผักแว่น-
(นายรวม แสงผักแว่น)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง